



Bật mí “bí quyết” giúp huyện đảo Phú Quý giữ chuẩn nông thôn mới

Đặng Dung

(Vietnamarchi) - Năm 2015, huyện Phú Quý được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bình Thuận và là huyện đảo thứ 2 trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Phú Quý phấn đấu đến năm 2025 có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện giữ đạt chuẩn nông

thôn mới. Để thực hiện mục tiêu đó, địa phương xác định xây dựng thương hiệu du lịch Phú Quý sẽ là một trong những giải pháp trọng tâm.

Phú Quý - vùng nông thôn thanh bình

Phú Quý là một huyện đảo nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 120km. Phú Quý có nhiều bãi biển đẹp với làn nước xanh trong cùng bờ cát trắng trải dài. Vịnh Triều Dương, Bãi Nhỏ, Gành Hang... là những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Phú Quý, là nơi lý tưởng cho bất cứ du khách nào muốn hòa mình vào với thiên nhiên. Phú Quý còn có nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng như Đền thờ công chúa Bàn Tranh, mộ Thầy, chùa Linh Sơn, chùa Linh Quang... Tọa lạc ở phía Bắc đảo, núi Cao Cát được dân đảo xem như ngọn núi thiêng. Nơi đây có tượng Phật Bà Quan Âm rất uy nghi được đặt trên đỉnh núi. Từ trên đỉnh Cao Cát, phóng tầm mắt nhìn xuống là cả một vùng không gian rộng lớn quanh đảo. Sau lưng là những tảng đá sừng sững với hình thù lạ mắt do bị phong hóa, trước mặt là biển cả mênh mông, những mái nhà nhấp nhô...



Một góc biển Phú Quý

Phú Quý quyến rũ du khách bởi những cảnh đẹp rất bình dị. Đó là những khu làng chài ven biển đơn sơ nhưng thơ mộng; là cây “cô đơn” có tán lá khác biệt lẻ bóng bên bờ biển; là bờ kè lộng gió; là những hồ nuôi cá với kết cấu độc đáo được ví như đầu trường La Mã thu nhỏ; là con Dốc Phượt cong cong xinh xắn; là những chiếc quạt gió khổng lồ... Tại Phú Quý, du khách còn có thể tham quan các bè nuôi hải sản gần bờ và thưởng thức những đặc sản vùng biển như ốc vú nàng, cua huỳnh đế, cua mặt trăng, cá mú... Những món ngon dân dã như bánh khoọc, bánh xèo, chả cuốn... cũng không kém phần hấp dẫn.



Những khối đá trên núi Cao Cát bị phong hóa, có hình thù lạ mắt

Trên đảo hiện chưa có khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp, chỉ có nhà nghỉ và homestay. Tuy nhiên, lưu trú tại các homestay cũng là một trải nghiệm thú vị khi khách du lịch được gần gũi với cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Mặt khác, là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bình Thuận, diện mạo **huyện Phú Quý** đã không ngừng khởi sắc về mọi mặt. Cảnh quan kang trang nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc. Bầu không khí thanh bình của một miền quê đáng sống đã làm lưu luyến biết bao du khách khi đặt chân đến đảo.



Khách đến Phú Quý có thể lưu trú tại các homestay

Cộng đồng làm du lịch xanh

Phú Quý là nơi lý tưởng để đến nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Vì vậy, những năm gần đây, du lịch Phú Quý đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành “điểm sáng” nổi bật trong phát triển du lịch nông thôn. Hiện Phú Quý đang nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch gắn liền với những đặc trưng riêng dựa trên thế mạnh về biển và tận dụng những lợi thế nổi trội của mình, đó là nắng, gió, cát, những bãi biển đẹp, thiên nhiên trong lành và nhất là con người hiền hòa, hiếu khách để phát triển thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững. Ông Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Quý cho biết: "Chúng tôi xác định, đảo sẽ phát triển với 2 trụ cột là đánh bắt thủy sản, hậu cần nghề cá và thương mại dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên”.



Ngắm nhìn đảo Phú Quý từ núi Cao Cát

Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Thuận và UBND huyện Phú Quý đã phát động chương trình “Du lịch xanh” cũng như triển khai chiến dịch bảo vệ môi trường trên đảo Phú Quý. Theo bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, khách du lịch thế hệ mới là những người yêu môi trường, tôn trọng, có trách nhiệm với môi trường. Vì vậy, xu hướng du lịch xanh đang ngày càng thịnh hành. Du lịch Bình Thuận nói chung, huyện Phú Quý nói riêng cũng không nằm ngoài xu hướng này trong định hướng xây dựng, phát triển du lịch bền vững. Bên cạnh đó, phát triển du lịch xanh cũng góp phần giữ cho cảnh nông thôn luôn xanh – sạch – đẹp.



Khung cảnh bình yên bên bờ biển

Xác định phát triển du lịch xanh, bền vững, cùng với định hướng từ Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, huyện đảo Phú Quý chú trọng đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Hiện nay, người dân đảo Phú Quý đang dần chuyển dịch cơ cấu, làm du lịch một cách chuyên nghiệp. Khi khách du lịch đến Phú Quý ngày một đông, nhiều hộ dân trên đảo đã chuyển sang kinh doanh homestay, nhà nghỉ, quán ăn, nhà

hàng, tour du lịch... Chính quyền địa phương cũng chú trọng việc hướng dẫn cho người dân làm lịch cộng đồng để phát triển bền vững. Đặc biệt, đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch ở Phú Quý còn có sự tham gia tích cực của các bạn trẻ. Để góp phần đưa đảo Phú Quý trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, các bạn trẻ ở Phú Quý đã thành lập nhóm, ứng dụng công nghệ số để liên kết với khách từ đất liền ra đảo, đồng thời giới thiệu và kết nối khách với các cơ sở cung cấp dịch vụ trên đảo. Anh Nguyễn Văn Lĩnh - Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Quý cho biết Huyện đoàn đã kết nối các bạn trẻ với nhau trong các câu lạc bộ, các đội nhóm để vừa làm du lịch, tạo công ăn việc làm cho nhau. Hiện Huyện đoàn Phú Quý đã hỗ trợ thành lập một HTX bao gồm các thành viên với đủ ngành nghề trong du lịch. Sự liên kết chặt chẽ trong chuỗi du lịch đáp ứng được nhu cầu của du khách. Huyện đoàn cũng đã phối hợp với cơ quan, ban, ngành, các đơn vị đào tạo nhân lực để mở lớp tập huấn, lớp nghề để các bạn tham gia, nâng cao tay nghề cũng như đầy đủ chứng chỉ pháp lý để chuyển sang làm du lịch chuyên nghiệp.



Cột cờ trên huyện đảo Phú Quý

Làm du lịch xanh, bền vững, không chỉ khai thác lợi thế ở cảnh đẹp thiên nhiên mà thông qua du lịch cộng đồng, du khách còn có thể cảm nhận rõ nét về con người Phú Quý cần cù, chất phác và hiếu khách. Du lịch cộng đồng cũng góp phần phát huy vai trò chủ thể của người dân, giúp họ thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Phát triển du lịch bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, việc nâng cấp, đầu tư phát triển các điểm du lịch nông thôn tại đảo Phú Quý còn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo quy hoạch phát triển du lịch trên đảo Phú Quý của UBND Bình Thuận, đến năm 2030, Phú Quý sẽ đón 74.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế khoảng 6.000 lượt), tốc độ tăng trưởng 10,46%/năm và tổng nguồn thu từ du lịch đạt khoảng 380 tỷ đồng/năm, giúp giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động.



Cắm trại bên bờ biển

Hoạt động du lịch trên địa bàn huyện đảo diễn ra sôi động đã tạo động lực để địa phương cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, bao gồm giao thông, hệ thống điện và nước sạch, hạ tầng y tế và chăm sóc sức khỏe, hạ tầng số và kết nối viễn thông... Cụ thể, giữa năm 2014, điện ở Phú Quý được cấp đủ 24 giờ, giá điện bằng với giá ở đất liền, tạo bước ngoặt lớn cho phát triển kinh tế - xã hội trên đảo. Trước đó, nguồn điện trên đảo chỉ đáp ứng đủ điện thắp sáng vài giờ vào buổi chiều tối. Du lịch phát triển còn thu hút đầu tư phương tiện chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân lẫn du khách trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý. Vừa qua đã có thêm 2 tàu cao tốc chuyên chở khách đưa vào hoạt động, nâng tổng số lên 6 tàu gồm: Superdong - Phú Quý I, Superdong - Phú Quý II, Phú Quý Express, Phú Quý Island, Tuần Châu Express II (Chấn Kha Phú Quý), Trung Trắc. Năng lực vận tải đường bộ trên đảo hiện có hơn 220 xe ô tô các loại, đảm bảo phục vụ vận chuyển hàng hóa và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách trên địa bàn huyện.

Trong tương lai, Phú Quý kỳ vọng tiếp tục phát triển du lịch tương xứng tiềm năng, lợi thế của huyện đảo, gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tiếp tục khai thác hiệu quả đa dạng các loại hình du lịch; kết hợp du lịch tham quan với trải nghiệm làng nghề, trải nghiệm lễ hội truyền thống, tìm hiểu văn hóa đời sống địa phương... Thời gian qua, địa phương đã phối hợp các công ty lữ hành thực hiện chương trình khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch hiện nay là gần gũi thiên nhiên, được khám phá nét hoang sơ và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo. UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận chú trọng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” phục vụ du lịch. Để góp phần thúc đẩy du lịch huyện đảo phát triển xứng tầm, Phú Quý đang tiếp tục kêu gọi đầu tư, tranh thủ nhiều nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm tại địa phương theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách, vừa đáp ứng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân...



Biển Phú Quý

Với rất nhiều nỗ lực, tiềm năng du lịch ở huyện đảo Phú Quý đang được “đánh thức”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời giúp địa phương xây dựng nông thôn mới hiệu quả, đi vào chiều sâu. Đó cũng chính là mục tiêu của Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đang được cả nước tích cực thực hiện. Câu chuyện về phát triển du lịch tại Phú Quý là bài học kinh nghiệm đáng quý cho các địa phương khác tham khảo trong quá trình triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, để Chương trình thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Huyện đảo Phú Quý có 3 xã với 10 thôn, dân số khoảng 29.000 người. Huyện đảo đã về đích nông thôn mới vào năm 2015, đang tiếp tục giữ chuẩn và nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 68% hộ dân sử dụng nước sạch, 99% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% số hộ có điện; 100% trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo và 100% trong độ tuổi vào lớp 1; mỗi xã đều có trạm y tế, cùng với Trung tâm Y tế Quân dân y... đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Ngày 26/10/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch Phú Quý đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Phú Quý cơ bản trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh, phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo gắn với di sản, tìm hiểu văn hóa biển, ẩm thực biển; đón khoảng 45 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 3.000 lượt; từng bước xây dựng Phú Quý là khu du lịch phát triển theo hướng du lịch xanh, bền vững. Đến năm 2030, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của khu du lịch cấp tỉnh, là khu du lịch biển, đảo hấp dẫn, có vị trí quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung bộ; đón khoảng 74 nghìn lượt khách; tốc độ tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 10,46%/năm.



**TRANG THÔNG TIN CÓ SỰ PHỐI HỢP
CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG**
